



บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/06144

268/6 ซอยมหาดไทย ถ.ลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-5422177, 02-5422179, 086-4800680 แฟกซ์ : 02-5422451

www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

TOKYO-OSAKA SONGKRAN 6D 4N



โตเกียว	ชม <u>สะพานหิญาชิ</u> ณ <u>พระราชวังอิมพีเรียล</u> , นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม <u>วัดอาซากุสะ</u> , อีสระช้อปปิง <u>ย่านชินจูกุ</u>
คามาคุระ	นมัสการ <u>องค์พระใหญ่ไดบุทสึ</u>
ฮาโกเน่	<u>หุบเขาโอวาคุดานิ</u> ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน
ชิสึโอกะ	<u>ทะเลสาบฮามานะ</u> ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ <u>ภูเขาไฟฟูจิ</u> , และอีสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรินด์ตั้ง <u>โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เลท</u>
ฮาโกย่า	อีสระช้อปปิง <u>ออิฮอน</u>
เกียวโต	<u>วัดคิโยมิสึ</u> มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มหน้าศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ <u>ฟูชิมิ อินาริ</u> ชุมประตูลีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า	ช้อปปิงย่าน <u>ชินไซบาชิ</u>



“มือพิเศษบุฟเฟต์ซาปู & ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น”

“พาเที่ยวทุกวัน...ไม่มีฟรีอีสระ”

กำหนดวันเดินทาง 11-16 / 12-17 เมษายน 2560

วันแรก กรุงเทพฯ - โตเกียว

พีเรียด : 11-16 เมษายน 2560

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.10 น. เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG640

พีเรียด : 12-17 เมษายน 2560

19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.45 น. เหินฟ้าสู่ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG682

วันที่สอง โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล(ภายนอก) - สะพานนิจูบาชิ - วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

พีเรียด : 11-16 เมษายน 2560

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

พีเรียด : 12-17 เมษายน 2560

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิในปัจจุบัน และชม สะพานนิจูบาชิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตาเมื่อมองจากเงาสะท้อนน้ำ

เที่ยง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดง



ขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่า ประตูคามินาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมญี่ปุ่นที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันรูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทำให้โชคดี และมีกระถางกำยานตั้งอยู่ด้วย การโบกควันกำยานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกำยานไปที่อวัยวะส่วนนั้น พระโพธิสัตว์ประจำวัดที่ผู้คนศรัทธานั้น ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนไทยรู้จัก มีประวัติเล่าว่า วันหนึ่ง สองพี่น้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ำสุมิเดะ (Sumida) แล้วเหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสัตว์สีทองติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสัตว์และนับถือสืบต่อกันมา หลังจากทุกท่านสักการะพระโพธิสัตว์แล้ว ที่นี่มีเชียมซีให้ลองเสี่ยงทาย ใน

ภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุจิ (Omiguji) เมื่อไต่ใบเชียมซีและอ่านคำทำนายแล้ว ชาวญี่ปุ่นนิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ ไม่ว่าจะคำทำนายนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับความคุ้มครอง จากนั้นผ่านชม **โตเกียวสกายทรี (ภายนอก)** หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ที่สูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปุ่นมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากนี้ประโยชน์ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึ่งที่หอคอยแห่งนี้มีจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้าร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผังการก่อสร้างในชั้นล่างสุดจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม จากนั้นได้มีการปรับผังให้เป็นรูปทรงมนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็นทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใคร และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยหอคอยสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกเหล็กที่มีกรอบเหล็กซึ่งตัวอาคารไว้ และในแต่ละชั้นจะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้โครงสร้างในแต่ละชั้นมีความเป็นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสั่นสะเทือน เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ **ย่านชินจูกุ** อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ

คำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

โตเกียว - คามาคุระ - วัดโคโตซุอิน(องค์พระใหญ่ไดบุทสึ) - ฮาโกเนะ - โอวาคุดานิ โทเทมบะ เอาร์ทเล็ท - คาวากุจิโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นำท่านกราบนมัสการ

ขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ในอดีตเคยประดิษฐานอยู่ใน



วิหาร แต่ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจน
ได้รับความเสียหาย และในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์
ถล่มหายไปไหนเลย แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
นับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางโดยรถไฟไคซึชู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังคงถูกรุ่น
ด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อ
น้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่น



มีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีก
ประมาณ 7 ปี ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ โกเท็มบะ ฟรีเมียม เอาร์ทเลท ที่รวบรวม
แบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระ
กับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165
แบรนด์ตั้งไม่ว่าจะเป็น Coach, Diesel, Zara,



Hugo Boss, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า
ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น
โดยเฉพาะ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบคาวากูจิโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KAWAGUCHIKO PARK หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีชา
ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหาร
อื่นๆ อีกหลายชนิด ***

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่

คาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - อโอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง
2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์
บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่
เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และ
ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็น



เที่ยง ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่นยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหล
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง

ค่ำ **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า **นาโกย่า - เกียวโต - สัมผัสประสบการณ์การแต่งชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิฮาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ**

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นใน
ช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงาม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย ทำให้นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง **พิเศษ!! เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมือง**
เกียวโต นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เพื่อเดินท่องเที่ยวชม
วัดคิโยมิจิ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยามา โดยระเบียบของตัววิหารใหญ่
นั้นมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับ สร้างโดยไม้ใช้
ตะปูสักตัว แต่ใช้วิธีการ“เข้าลิ้ม”เหมือนเรือนไทยสมัยโบราณ วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่า
กรุงเกียวโต มีอายุมากกว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสี เทพเจ้าแห่ง
ความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากกระเบื้องแห่งนี้ท่านสามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยงามที่สุดในกรุงเกียวโต
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิจิ และ
เชิญดิมน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า
สายแรก-ประสบความสำเร็จ สายสอง-ความรัก
สายสาม-สุขภาพแข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง
สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดรวมถึงเผยแพร่ไป



ชายยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่นก็มีชื่อเสียง ทั้งด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ ถั่วแดงหวานหอม หรือแบบประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต คัสตาร์ด ฯลฯ, กิมจิ หรือผักดองญี่ปุ่นหลากสีสันจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แดงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ซาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิซุโอกะ, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของ ชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโต ซึ่งแต่งกาย ด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบ ควรค่าแก่การซื้อเป็นของฝาก, พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ให้ความสำคัญในการประดิษฐ์ มีหลากสี หลายสไตล์ ให้ท่าน ได้เลือกซื้อ, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ อัน เป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น, เครื่องเซรามิกญี่ปุ่น จำพวกกาน้ำชา ถ้วยชาต่าง ๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านกลับไปยัง ร้านกิโมโน เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นชุดปกติ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของ พระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือของ คนญี่ปุ่น ที่มาสักการะขอพรให้พืชพรรณ ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ นำท่าน สักการะพระแม่โพสพและเทพจิ้งจอกที่ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำ ข่าวสารจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์



ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย รวมถึง เสาโทริอิ ที่วาง ทอดตัวเป็นแนวซุ้มประตูสีแดงทอดยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เรียงรายกันบน เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า รวมถึงเป็นฉากของ ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตู เพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัย ปะปนกัน มีสินค้ามากมาย ทั้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย ขนมเค้กและขนมญี่ปุ่นแสนอร่อย ไป จนถึงกล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด



ตื่นตาตื่นใจกับวิถีชีวิตของชาวโอซาก้าที่สนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารมากมายที่ต่างพากันสร้างจุดเด่นที่หน้าร้านของตัวเองเพื่อดึงดูดลูกค้า อาทิเช่น ปูยักษ์หน้าภัตตาคาร ป้ายเครื่องหมายการค้าของกุกิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้านดิสเนย์ซ้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสเนย์ และย่านเก่าแก่อย่าง ถนนโดทอมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมียากิ เป็นต้น นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารูที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย

ค่า อีสาระอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม YUTAKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก	สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ ฯ
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.	เดินทางสู่สนามบินคันไซเพื่อทำการเช็คอิน
11.45 น.	เห็นฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623
15.35 น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดวันเดินทางปี

11-16 / 12-17 เมษายน 2560

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	66,900.-	36,500.-
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	60,300.-	32,900.-
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	50,300.-	27,500.-
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	9,900.-	9,900.-

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง **คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท**
***** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว *****
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **2 พฤศจิกายน 2559** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชัคกรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย

ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน